



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๓๔๗ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในโครงการต่าง ๆ

ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านการจัดการศึกษา ซึ่งการสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย โดยมี องค์ประกอบทักษะด้านอารมณ์ เพื่อเป็นทักษะที่หนุนเสริมทักษะด้านวิชาการให้นักศึกษามีวินัย มีความอดทน ใฝ่รู้ ตื่นรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรับมอบเกียรติบัตรรางวัลในโครงการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับมอบเกียรติบัตรรางวัลในโครงการต่าง ๆ จัดทำเอกสาร ตัวแทนนักศึกษารับมอบการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย และติดตามผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับ มอบเกียรติบัตรรางวัล ประกอบด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสำราญ ขวัญยืน)	กรรมการ
ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์นันทนาการเพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬา	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกรรมการ	
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ

/รองคณบดี...

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร	กรรมการและเลขานุการ
นายนิทัศน์ ขำตรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางนันทน์ภัส โอภาโส	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่ ประสานความร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในการเตรียมงานการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งก่อน และหลัง วันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ศึกษามีวินัย มีความอดสาหัส ใฝ่รู้ ตื่นรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม อาทิเช่น หนังสือเชิญ กำหนดการ พิธีการ วัสดุอุปกรณ์ และการเตรียมการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลการดำเนินการโครงการ ดูแลความเรียบร้อย ของนักศึกษาในวันจัดโครงการ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	ประธานกรรมการ
นางสาวจิราพร เทพวารินทร์	กรรมการ
นางชนิษฐา พุฒจันทร์	กรรมการ
นางพรกนก อินทศิริ	กรรมการ
นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์	กรรมการ
นางสาวณัฐกาญจน์ จันทร์ศรีบุตร	กรรมการ
นายนิทัศน์ ขำตรี	กรรมการ
นายเข้มพูเต็ง มีนา	กรรมการ
นางวันทนา เทพกุล	กรรมการ
นางสาวสุมณฑา สุวรรณ	กรรมการ
นายราเชนทร์ อาการส	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองสร	กรรมการ
นายคุณากร จิตจันทร์	กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร	กรรมการและเลขานุการ
นางนันทน์ภัส โอภาโส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย